



สรุปล่าว สธ. ประจำวันที่ 13 กันยายน 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์ thaigov	<p><b>องคมนตรี ตรวจเยี่ยม รพ.ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๓</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ รพ.ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.กาญจนบุรี เป็น 1 ใน 5 รพ.นักร้องให้บริการทางการแพทย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ทความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์คัดกรองโรค ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพทางไกล ดูแลผู้ป่วยโรคตาและโรคผิวหนัง จัดคลินิกใกล้หมอ ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยระยะสุดท้ายในชุมชน เกิดกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วย กองทุนวัสดุอุปกรณ์ให้ยืม</p>
<p>มติชน ผู้จัดการ ผู้จัดการออนไลน์ ไทยรัฐออนไลน์ บ้านเมืองออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์เดลินิวส์ ThaiPBS สำนักข่าวไทย มติชนออนไลน์</p> <p>เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>เว็บไซต์สยามรัฐ</p>	<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว พรรคภูมิใจไทย (ภท.) นำโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล ในฐานะหัวหน้าพรรค ภท. ยื่นร่าง พ.ร.บ. 12 ฉบับ ต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วย พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ พ.ศ. ... แก้ไขให้อนุญาตให้บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยให้ปลูกเพื่อบริโภคส่วนบุคคลเพื่อการรักษาทางการแพทย์ได้ไม่เกิน 6 ต้น ต่อครอบครัว พ.ร.บ.สถาบันพืชยาเสพติดแห่งประเทศไทย พ.ศ. ... เพื่อเป็นหน่วยงานของรัฐเพื่อวิจัยควบคุมอนุญาต และแปรรูปเพื่อเศรษฐกิจของประเทศกลุ่มกฎหมายอื่น ๆ พ.ร.บ.อาสาสมัครสาธารณสุขหมอบริการบ้านและหมอบริการหมู่บ้าน ฉบับ พ.ศ. ... คัดกรองประชาชนตลอดจนสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของชุมชน เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนให้เข้าถึงบริการสาธารณสุข ฯลฯ</p> <p>-เสนอข่าว ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ประกาศผนึกกำลังกับทุกวิทยาเขต ดันกัญชาเพื่อการแพทย์ครบวงจร เป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการสร้างมาตรฐานกัญชาพันธุ์ทางกระรอกที่ดีที่สุดในโลก มุ่งควบคุมความปลอดภัย การวิจัยและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการสาธารณสุข เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง เน้นผู้ป่วยต้องเข้าถึงยาอย่างถูกต้องปลอดภัย หวังลดจำนวนการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคร้ายทั่วโลก นอกจากนี้ มทร.อีสานยังมีแผนในการเปิดคลินิกรักษาโรคด้วยสารสกัดจากน้ำมันกัญชาร่วมกับตำรับยา 16 ตำรับ และตำรับหมอบ้าน โดยการเปิดเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ผ่านเทศกาลดอกกระรอกบานในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี</p> <p>-เสนอข่าว บ้านผาลิ่งห์ ต.หมากหญ้า อ.หนองบัวซอ จ.อุดรธานี ผศ.ดร.อานนท์ แสนน่าน ประธานสมาพันธ์วิจัยและพัฒนา กัญชาเพื่อประโยชน์แพทย์ไทย พร้อมคณะมานะนำชาวบ้านปลูกสมุนไพรชนิดต่างๆ และ วิจัยปรุงยาตามตำรับหมอบแผนโบราณ เพื่อรักษาผู้ป่วย เตรียมพัฒนาเป็น “เมืองสมุนไพร” ทางเลือกใหม่ ลดใช้ยาสร้างมูลค่าผลผลิตชุมชน</p> <p>-เสนอข่าว ที่โรงแรมริชมอนด์ เครือข่ายวิจัยและพัฒนา กัญชาเพื่อประโยชน์แพทย์ไทย นักธุรกิจ แพทย์แผนไทยหมอบ้าน และ ตัวแทนเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 4 ภาคร่วมประชุมหารือ “เตรียมการปลูกกัญชาเพื่อเศรษฐกิจไทย” โดยให้มีการร่วมมือหลายฝ่ายภาคส่วนให้เกษตรกรสามารถปลูกกัญชา ก่อน ในขณะที่กำลังรอกฎหมายและนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุขให้ชัดเจนอีกครั้งในการ “ปลูกกัญชา”</p>
<p>เฟซบุ๊ก วงในสาธา</p> <p>ไทยรัฐ ผู้จัดการ ออนไลน์ เว็บไซต์ เดลินิวส์ เดลินิวส์</p>	<p><b>การจัดสรรงบประมาณ</b></p> <p>-โพสต์วิพากษ์วิจารณ์ เรื่องการจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายของกระทรวงสาธารณสุข ไม่เหมาะสม โดยถูกจัดส่งไปให้โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 6 ที่มีความใกล้ชิดกับปลัด สธ. โดยอ้างแพทย์บางกลุ่ม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า ปีนี้งบประมาณเบื้องต้นน่าจะประมาณ 100 ล้านบาท แต่ที่วิพากษ์วิจารณ์อาจเป็นความไม่เข้าใจกัน เพราะปัจจุบัน ข้อบังคับตามกฎหมายของสำนักงบประมาณ มีการเปลี่ยนแปลง โดยเอาไปจ่ายค่าจ้างงาน ค่าอุปโภค หนี้ค้ายาต่าง ๆ โดยหลักเกณฑ์ คือ 1. ให้ผู้ตรวจแต่ละเขตสำรวจความต้องการในพื้นที่และเสนอเข้ามายังกระทรวง แต่ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์นั้น เห็นตัดมาแค่เฉพาะเขตสุขภาพที่ 6 เขตเดียวมาพูด ทั้งที่จริงแล้วทุกเขตได้เหมือนกันหมด รพ. จะได้มากน้อยขึ้น ขึ้นอยู่ที่เขตเป็นผู้พิจารณา 2. ช่วยพื้นที่ที่มีปัญหา เช่น มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่จำเป็นในการรักษาตัว เช่น การผ่าสมองของรพ.ภูเก็ต หรือ กรณีน้ำแล้งของ รพ.สุรินทร์ กรณีน้ำท่วม เป็นต้น และ 3. การเตรียมยกัญชาให้กับทั่วประเทศ ซึ่ง รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นผู้ดำเนินการ จึงได้จัดงบ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ไปให้เขต 6 เพราะ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ผลิตยาแก้ยุงกัดให้กับทั้งประเทศโดยไม่คิดมูลค่า ส่วนที่วิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ติดใจอะไร เพราะที่ทำก็เป็นไปตามกฎหมาย ไม่มีใครได้เพราะใกล้ชิดปลัดกระทรวง คนขอเข้ามาคือผู้ตรวจฯ และก็จะนำเข้าที่ประชุม แต่ที่พูดกันน่าจะเป็นการจงใจเลือกเขต แทนที่จะไปดู เช่น ภูเก็ตได้งบประมาณ 10 ล้านบาท ก็ไม่มีใครพูดเป็นต้น</p>
<p>คมชัดลึก ผู้จัดการออนไลน์ มติ ชนออนไลน์ บ้านเมือง ออนไลน์ กรม ประชาสัมพันธ์</p>	<p><b>ความร่วมมือส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงาน</b></p> <p>-เสนอข่าว พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการ ระหว่าง ก.สาธารณสุข ก.มหาดไทย ก.แรงงาน ก.อุตสาหกรรม กทท. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมรพ.เอกชน ซึ่งเป็นการลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ โดยปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ให้มีความเชื่อมโยงส่งเสริมการใช้ข้อมูลร่วมกันในการวางแผนและขับเคลื่อนการดำเนินงาน นอกจากนี้ ได้ร่วมกับภาคที่เกี่ยวข้อง และ สสส. พัฒนารูปแบบของการส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงาน ด้วยชุดความรู้สุขภาพ 10 เรื่อง “ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุข ในสถานประกอบการ” เพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมให้สถานประกอบการนำไปใช้ออกแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้วัยทำงานตามสภาพปัญหาทางสุขภาพในแต่ละมิติ และความต้องการของสถานประกอบการ</p>
<p>เว็บไซต์thestandard เว็บไซต์ไทยโพสต์ แนว หน้าออนไลน์ ข่าวสด ออนไลน์ thebangkokinsight เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p>	<p><b>เครื่องAEDในรพ.สต.</b></p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข โพสต์ภาพถ่ายผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมตั้งคำถามถึงแบบสาธารณะ โดยปรากฏภาพอนุทินยืนข้างเครื่องกระตุกหัวใจ และระบุข้อความว่า “เครื่องกระตุกหัวใจหรือเครื่อง AED ประเภทเดียวกันนี้ จะไปอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ รพ.สต. ทุกแห่งภายในปีงบประมาณ 2564 เพื่อช่วยเหลือกรณีมีผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น เพราะจะสามารถช่วยชีวิตได้ทันเวลาที่หากผู้ป่วยอยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาล</p> <p>“ได้ขอท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ท่านได้มอบให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนเป็นของขวัญปีใหม่ ด้วยความห่วงใยในสุขภาพจากรัฐบาลของพวกท่าน และท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบและให้ดำเนินการได้</p> <p>“เห็นชอบมอบหมายท่านปลัดสาธารณสุขคุณหมอใจดี นายแพทย์สุภูมิ กาญจนพิมาย ดำเนินการต่อทันทีให้รวดเร็วและโปร่งใสครับ”</p>
<p>ไทยโพสต์ ผจก.ออนไลน์</p>	<p><b>ขอปรับตำแหน่งบุคลากรสาธารณสุข</b></p> <p>-เสนอข่าว นายมะกอแข็ง เจาะแด ประธานชมรม ผอ.รพ.สต.จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยื่นหนังสือถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ผ่าน น.ส.เพชรดาว โต๊ะมีนา ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ขอให้จัดสรรตำแหน่งเพื่อปรับบุคลากรสาธารณสุขสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นตาม ว 16/2558 รอบ 3 โดยนายมะกอแข็งกล่าวว่า ขอเสนอ รมว.สาธารณสุขพิจารณาช่วยเหลือด้านการบริหารบุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดชายแดนใต้ 4 จังหวัด จ.ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล รวมถึง 4 อำเภอของ จ.สงขลา ได้แก่ อ.จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการทุกตำแหน่ง เป็นกรณีพิเศษโดยไม่ต้องมีตำแหน่งว่างหรือหาเลขตำแหน่งว่าง และขอยกเว้นหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ และแรงจูงใจ ให้กับบุคลากรในพื้นที่ ที่ทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ไม่ทิ้งประชาชนในพื้นที่ไปไหน</p>
<p>มติชน ไทยโพสต์ คมชัดลึก ไทยรัฐ เว็บโพสต์ทูเดย์ มติชนออนไลน์ ผจก. ออนไลน์</p>	<p><b>สถานการณ์น้ำท่วม</b></p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. กล่าวถึงการช่วยเหลือทุกภัยในพื้นที่ จ.อุบลราชธานีว่า ขอให้ประชาชนอย่าเป็นห่วงด้านเวชภัณฑ์มั่นใจว่ายาโรคติดต่อมีอย่างเพียงพอ โดยสธ.เตรียมการไปถึงช่วงน้ำลด อยากให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากไฟฟ้า นอกจากนี้ ยังได้เตรียมนักจิตวิทยาเพื่อดูแลประชาชน นอกจากนี้ ขอให้ผู้หลักผู้ใหญ่ลดการลงพื้นที่ ควรปล่อยให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ และผู้บังคับบัญชาระดับสูงสามารถสั่งการได้โดยไม่ต้องลงพื้นที่อยู่แล้ว</p> <p>-นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัด ว่า ขณะนี้ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการ สธ.แต่ละเขตสุขภาพ เร่งให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม และประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสถานพยาบาล เพื่อจะได้จัดส่งความช่วยเหลือไปได้ทัน สำหรับสถานการณ์ที่ จ.อุบลราชธานี ขณะนี้พยายามป้องกัน รพ.สรรพสิทธิประสงค์ และพยายามดูแลทุก รพ. ซึ่งมีบางที่ในหลายจังหวัดต้องปิดให้บริการ ส่วนใหญ่เป็น รพ.สต. สธ. สั่งให้ทุกกรมเข้าไปดูแลงานด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง อธิบดีกรมสุขภาพจิตก็ได้สั่งการให้มีการเข้าไปดูแลช่วยเหลือทางด้านจิตใจของประชาชนในพื้นที่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 กล่าวว่า รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี มีการเผยแพร่ภาพข้อความในโลกออนไลน์ ทั้งการเคลื่อนย้ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และการบรรจุกระสอบทราย เป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันรับมือกับมวลน้ำที่จะเข้าท่วมพื้นที่ เพื่อความไม่ประมาท ต้องดำเนินการหาทางป้องกันไว้ ได้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ชั้นล่างของรพ.ไปยังอาคารสูง ปัจจุบัน รพ.สรรพสิทธิประสงค์ได้เคลื่อนย้ายเครื่องมือแพทย์อยู่ติดกับพื้นมาไว้ชั้นบนทั้งหมดแล้ว พร้อมมีจิตอาสาช่วยกันบรรจุและนำกระสอบทรายมาวางทำแนวกันน้ำ เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ทำให้หน่วยออกมารับบริจาคโลหิตของ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ไม่สามารถออกพื้นที่ขอรับบริจาคได้ ขณะนี้จำนวนโลหิตไม่เพียงพอ ไม่ได้ถึงขั้นขาดแคลนเลือด แต่ต้องการสำรองเลือดไว้เพื่อรักษาผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน จึงอยากเชิญชวนผู้บริจาคโลหิตในทุกกลุ่มเลือด เป็นผู้บริจาคที่ครบ 3 เดือน หรือผู้มีความพร้อมตามเกณฑ์บริจาคโลหิต ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อใช้ในการรักษาคนไข้ สามารถเดินทางมาบริจาคได้ที่ธนาคารเลือดฯ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เปิดทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00-19.00 น.</p> <p>- สถานการณ์ที่ จ.อุบลราชธานี น้ำท่วมในพื้นที่ อ.เมือง และ อ.วารินชำราบวิกฤตหนัก โดยพื้นที่ อ.วารินชำราบ น้ำมูลไหลเอ่อท่วมพื้นที่เศรษฐกิจริม 2 ข้างถนน เจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรถนนข้ามสะพานแม่น้ำมูลเชื่อม อ.เมือง อ.วารินชำราบ มีการจัดรถขนส่งทหาร 6 ล้อ จาก ร.6 พัน 2 มาคอยรับ-ส่ง บริการประชาชนที่จะเข้าตัว จ.อุบลราชธานี</p> <p>- จ.ยโสธร น้ำท่วมทาง อ.ค้อวัง น้ำลระดับสูงเพียงแค่ 2 ซม. น้ำท่วมเป็นระยะยาวนาน และชาวบ้านเริ่มเป็นโรคน้ำกัดเท้ากันหลายคนแล้ว</p> <p>- จ.พิจิตร อ.สากเหล็ก อ.วังทรายพูน อ.ตงเจริญ อ.ทับคล้อ อ.ตะพานหิน อ.เมืองพิจิตร และ อ.บางมูลนาก น้ำได้ไหลลงสู่ ต.หอไกร อ.บางมูลนาก เป็นแอ่งกระทะ กว่าหลังคาเรือนน้ำท่วมสูง 2 เมตร ชาวบ้านต้องใช้เรือเป็นพาหนะ</p>
มติชน	<p>- พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และการประชุมคณะกรรมการน้ำแห่งชาติ (กนช.) เพื่อติดตามงานปี 2562 และปรับแผนบริหารจัดการน้ำปี 2563 ที่ประชุมเห็นชอบจัดตั้งศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และกองอำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ (วอร์รูม) ที่มี สทนช.รับผิดชอบ</p>
คมชัดลึก	<p>- ในโลกออนไลน์ได้แห่ติดแฮชแท็ก #Saveubon (เซฟอุบลฯ) โดยบางส่วนอยู่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือทั้งนี้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่บอกว่าสิ่งที่ต้องการและจำเป็นมาก ๆ ตอนนี้ คือ ผ้าใบกันฝน, ผ้าอนามัย, ข้าวสารอาหารแห้งต่าง ๆ, ยาสามัญประจำบ้าน, ยากันยุง, มุ้ง เป็นต้น และอยากให้ช่วยเหลือสัตว์เลี้ยง อาทิ วัว ควาย หมู รวมไปถึงแมวและสุนัขด้วย</p>
มติชน แนวหน้า	<p><b>ประธาน กมธ. 35 คณะ</b></p> <p>- เสนอข่าว ที่รัฐสภา คณะกรรมาธิการ 35 คณะ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งต่าง ๆ ภายหลังจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง กมธ.สามัญประจำสภาผู้แทนราษฎรทั้ง 35 คณะ เมื่อวันที่ 11 ก.ย. ที่ผ่านมา โดยพรรคภูมิใจไทย กมธ.การสาธารณสุข มีนายปกรณ์ มุ่งเจริญพร เป็นประธาน</p>
เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์เชียงใหม่นิวส์ thaiquote เว็บไซต์ บางกอกบิซนิวส์ mcoot	<p><b>ประชุมพัฒนาสถานที่จำหน่ายให้ถูกสุขลักษณะ</b></p> <p>- เสนอข่าว นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.สธ. กล่าวว่า คนไทยนิยมเข้าร้านชา กาแฟ เฉลี่ย 6 ครั้งต่อเดือน ถ้าสถานที่จำหน่ายอาหารที่เป็นกลุ่มร้านกาแฟไม่ถูกสุขลักษณะอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรค สารเคมีหรือโลหะหนัก ส่งผลต่อสุขภาพประชาชน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 “กลุ่มร้านกาแฟแฟรนไชส์” เพื่อรองรับกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการต้องเข้าอบรม 6 ชม. และผู้สัมผัสอาหารต้องเข้าอบรม 3 ชม. เพื่อให้มีความรู้ และปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ภายใน 2 ปี ต้องนำหลักฐานที่หน่วยงานจัดการอบรมออกยื่นต่ออปท. ที่ขออนุญาตเป็นสถานที่จำหน่ายอาหาร ผู้ประกอบกิจการต้องจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการอบรมทุกคนเก็บไว้ พร้อมทั้งให้ตรวจสอบได้</p>
มติชน ข่าวสดออนไลน์ มติชนออนไลน์ ผจก. ออนไลน์	<p><b>อย.แจงถอนทะเบียนยาพาราเซตามอล</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาฯ อย. กล่าวถึงกรณีเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่ง สธ. เพิกถอนทะเบียนตำรับยาพาราเซตามอล 25 ตำรับ เนื่องจากเกรงว่าอาจเกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ยา ทำให้เกิดการแชร์และเกิดความกังวลถึงความปลอดภัยของการใช้ยาพาราเซตามอลว่า ยาพาราเซตามอลที่ขึ้นทะเบียนตำรับยากับ อย. มีมากกว่า 100 ตำรับ ซึ่งจากการเดินทางเรื่องความปลอดภัยในการใช้ยาและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จึงได้มีคำสั่งให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายยาพาราเซตามอล ให้แก้ไขฉลากและเอกสารกำกับยา ในเรื่องของขนาดการกินยา จากเดิมที่เขียนไว้ว่า กินครั้งละ 2 เม็ด ทุก 4-6 ชั่วโมง ให้เปลี่ยนมาเป็นกินตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วย คือ ทุก 50 กิโลกรัม กิน 1 เม็ด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>น้ำหนัก 75 กิโลกรัม ต้องกิน 1 เม็ดครึ่ง เป็นต้น เพื่อความปลอดภัย เพราะการรับประทานยาพาราเซตามอลมากเกินไป มีรายงานว่า จะทำให้เกิดภาวะตับอักเสบได้</p> <p>หลังจากมีคำสั่งให้แก้ไขฉลากและเอกสารกำกับยาพาราเซตามอล ผู้ผลิตและผู้นำเข้าได้มายื่นแก้ไขเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงยาพาราเซตามอล 25 ตำรับดังกล่าว ที่ออกประกาศที่ไม่ได้มีการแก้ไข เนื่องจากเป็นยาที่ไม่ได้มีการผลิตแล้ว แต่ยังไม่หมดอายุทะเบียนตำรับยา จึงได้มีคำสั่งเพิกถอนทะเบียนดังกล่าว ซึ่งไม่ได้หมายความว่า ยาทั้ง 25 ตำรับนั้น อันตรายหรือตัวยาอันตรายต่างจาก ยาพาราเซตามอลตำรับอื่น ๆ เพียงแต่เมื่อ ไม่ได้เปลี่ยนเอกสารกำกับยาและฉลาก หากให้ใช้ต่อไปอาจเกิดอันตรายต่อผู้ป่วยได้ จึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกหรือกังวลในเรื่องนี้</p>
เว็บไซต์แนวหน้า	<p><b>รณรงค์ลดบริโภคโซเดียม</b></p> <p>-เสนอข่าว อย. ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมรณรงค์ “รู้ฉลาก กินฉลาด ลดโซเดียม เพื่อสุขภาพ” ณ ศูนย์การค้า เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ โดย นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.สธ. เป็นประธาน เปิดงาน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการลดการบริโภคเกลือหรือโซเดียม และการได้รับโภชนาการที่เหมาะสมในการบริโภคอาหาร เพื่อให้มีสุขภาพดีห่างไกลโรค สำหรับการจัดกิจกรรมจะเป็นการประกาศจุดยืนในบทบาทหน้าที่การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง การมอบประกาศนียบัตรให้แก่ภาคอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 แห่ง การมอบสื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้แทนระดับภาคของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 ภาค การเสวนาเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้บริโภคในการอ่านฉลากโภชนาการและฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ รวมถึง การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการปรับลดปริมาณเกลือหรือโซเดียม เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความตระหนักรู้ ในการลดการบริโภคโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหาร และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่อไป</p>
ไทยโพสต์ เว็บไซต์บ้านเมือง เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์	<p><b>ความมั่นคงด้านวัคซีน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สวช. เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุขได้นำคณะผู้แทนของประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมรมต.สาธารณสุขอาเซียน ครั้งที่ 14 ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยประเทศไทยได้รับเกียรติให้ร่วมกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมภายใต้หัวข้อ “การเร่งให้ประชาชนทุกคนในอาเซียนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า” และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย พร้อมกันนี้ ยังมีฉันทามติร่วมกับรัฐมนตรีสาธารณสุขอีก 9 ประเทศสมาชิกอาเซียน ให้การรับรองปฏิญญาผู้นำอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน เพื่อนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในเดือน พ.ย. 2562 นี้ ทั้งนี้ ปฏิญญาผู้นำอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน มีเป้าหมายเพื่อสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ลดการนำเข้าวัคซีน การส่งต่อเทคโนโลยี รวมทั้งยกระดับความร่วมมือด้านการจัดซื้อ จัดหา และสำรองวัคซีนสำหรับรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นการสร้างความเข้มแข็งร่วมกัน และเพิ่มการเข้าถึงระบบสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพของประชาคมอาเซียน</p>
เว็บมติชน	<p><b>หมอกควันภาคใต้</b></p> <p>-เสนอข่าว จ.สตูล ได้รับผลกระทบจากหมอกควันไฟป่าจากประเทศอินโดนีเซีย ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะนี้ยังคงมีหมอกควันปกคลุมในเขตจังหวัดสตูลอย่างต่อเนื่อง และเริ่มหนาขึ้น ข้อมูลจากเว็บไซต์ <a href="http://www.air4thai.pcd.go.th">www.air4thai.pcd.go.th</a> รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) มีค่า 52 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพด้วย และหากเกิดฝนตกในช่วงระยะนี้ ไม่ควรรองน้ำฝนไว้ใช้เพราะฝนที่ตกลงมาจะมีฝุ่นจากหมอกควันติดมาด้วย</p>
เว็บสยามรัฐ	<p>-นพ.บรรเจิด สุขพิพัฒน์ปานนท์ นพ.สสจ.ตรัง กล่าวว่า คุณภาพเป็นสีเหลือง ซึ่งเป็นระดับปานกลาง แต่ยังไม่ีผลกระทบต่อสุขภาพ เนื่องจากค่า PM2.5 ยังอยู่ที่ระดับ 20</p>
เว็บมติชน	<p><b>บุหรีไฟฟ้า</b></p> <p>-เสนอข่าว รัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศ รัฐบาลเตรียมที่จะห้ามซื้อขายน้ำยาบุหรีไฟฟ้า แต่งกลิ่น ในเร็ว ๆ นี้ หลังผลสำรวจพบว่าเยาวชนใช้บุหรีไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น โดยการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังมีรายงานผู้เสียชีวิตจากโรคปอดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บุหรีไฟฟ้าทั่วประเทศแล้ว 6 ราย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ มติชนออนไลน์ สยามรัฐออนไลน์ ผจก. ออนไลน์ เว็บไซต์ไทย โพสต์ บางกอกบิชนิวส์ เดลินิวส์ออนไลน์</p>	<p><b>อีสปอร์ต</b></p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวในการเป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติกับการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากพนันออนไลน์” ในการเสวนา “1 ทศวรรษ รวมพลังป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์” จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และสถาบัน ยุวทัศน์แห่งประเทศไทยว่า สถานการณ์ปัญหาการพนันและการพนันออนไลน์ในปัจจุบัน นำห่วงอย่างมาก ทางออกแก้ไขปัญหา คือความอบอุ่นในครอบครัว และการใช้จิตวิทยาพูดคุยเพื่อปรับกระบวนการคิด การให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและเยาวชน</p> <p>ด้าน พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผอ.สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ที่น่าจับตามองไปคือ อีสปอร์ต (e-Sport) หรือกิจกรรมการแข่งขันเกม (Game Competition) เพื่อร่วมชิงเงินรางวัล ของรางวัล หรือเพื่อเสริมความรู้สึทางจิตใจ การพนันบนอีสปอร์ตมีความเสี่ยงที่จะชักนำนักเล่นรายใหม่ ไปสู่การเล่นพนันเช่นเดียวกับการ ทายผลกีฬาในโลกออนไลน์ อีกทั้งผู้เล่นเกม ส่วนมากเป็นเด็กและเยาวชนที่ยังไม่เท่าทัน และตระหนักรู้ว่าเกมหรืออีสปอร์ตนั้น มีส่วนเชื่อมโยงกับธุรกิจ การพนันออนไลน์</p>
<p>สยามรัฐ Nationtv INN news คมชัดลึก</p>	<p><b>สมุนไพรไทย OTOP ก้าวไกล สู่อสากล</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานกล่าวปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยสู่ตลาดสากล“OTOP ก้าวไกล สู่อสากล” เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพรเพื่อสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยร่วมกับคิงเพาเวอร์นำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ที่ได้มาตรฐานและได้รับรางวัล ไปจัดแสดงและวางขายที่คิงส์เพาเวอร์ เป็นเวลา14วัน เป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทยให้เป็นที่รู้จักของคนจีนมากยิ่งขึ้น</p>
<p>ไทยโพสต์ ข่าวสด Sanook มติชน ข่าวสด สยามรัฐ Thai PBS</p>	<p><b>โรคมะเร็งปอด</b></p> <p>-เสนอบทความ นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์และโฆษกกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคมะเร็งปอดเป็นปัญหาสำคัญ ทางสาธารณสุขของทุกประเทศทั่วโลก สำหรับประเทศไทย โรคมะเร็งปอดเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับที่ 2 ในเพศชาย และอันดับ 5 ในเพศหญิง แนะนำตรวจคัดกรองทุกปีส่วนสัญญาณอันตรายมะเร็งปอดหากพบไอเรื้อรัง ไอมีเสมหะเป็นเลือด หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ มีเสียงหวีด เสียงแหบหรือเสียงเปลี่ยนไป เจ็บหน้าอกหรือหัวไหล่ ปวดติดเชื้อง่าย เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ำหนักลด ควรรีบพบแพทย์เพื่อตรวจรักษา ลดเสี่ยงมะเร็งปอด</p>
<p>สยามรัฐ สำนักข่าวไทย แนวหน้า INN news กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p><b>โรคเนื้อเน่า</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.มานัส รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคเนื้อเน่าเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงชนิดเดียว หรืออาจเป็นจากการติดเชื้อแบคทีเรียหลาย ๆ ชนิดพร้อมกัน พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีประวัติไปดำน้ำ ลุยโคลนและโดนหอย หรือเศษแก้วบาด เศษไม้ตำเท้า และไม่ได้ทำแผลหรือรักษาใด ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะระบดในฤดูฝน การติดเชื้อมักมีอาการรวดเร็ว และรุนแรง ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วและถูกต้อง อาจนำมาซึ่งการสูญเสียอวัยวะและอาจรุนแรงถึงขั้นทำให้เสียชีวิตได้</p>
<p>เดลินิวส์ ข่าวสด</p>	<p><b>แจ้งความคลินิก ผ่าลดอิมแต้เนา</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ส.บี แม่ค้าขายของออนไลน์พร้อมทนายเข้าแจ้งความกับ ดร.สน.สุทธิสาร ให้ดำเนินคดีคลินิกคัลยกรรมแห่งหนึ่งย่านห้วยขวาง หลังเข้ารับการผ่าตัดลดขนาด-ยกกระชับหน้าอกแล้วเป็นแผลเน่าต้องตัดหัวนมทิ้ง โดยคลินิกไม่ยอมรับผิดชอบ</p>
<p>เว็บไซต์คมชัดลึก</p>	<p><b>ชายยาแก้ไอผ่านเฟซบุ๊ก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นพ.สสจ.สงขลา เปิดเผยว่า สสจ.สงขลา ร่วมกับ อย. และเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งทีมติดตามเฟซบุ๊ก หลังพบโพสต์ขายยาแก้ไอในมาเก็ตเพลส ขึ้นชั้นสินค้ายอดนิยม โดยใช้ชื่อน้ำหวาน-น้ำหวานเข้มข้น เพื่อเลี่ยงการใช้ชื่อยาแก้ไอ พบมี 2 กลุ่มร้านขายยาผิดกฎหมาย-ร้านขายยาที่ไม่ใช่เภสัชกรต่อวิชาชีพ หากจับได้จะมีการยกเลิกใบประกอบวิชาชีพเลย และดำเนินคดีตามกฎหมาย สาเหตุที่ทำให้มีการโพสต์ขายยาแก้ไอบนมาเก็ตเพลสเฟซบุ๊ก ส่วนหนึ่งเกิดจากความต้องการของตลาด โดยเฉพาะพื้นที่ 4 จังหวัดชายภาคใต้ (สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) ซึ่งเยาวชนที่เป็นมุสลิมไม่ดื่มเหล้าดื่มเบียร์ แต่จะใช้ส่วนผสมของยาแก้ไอผสมกับน้ำกระท่อม</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p><b>สารกัญชาในแกงไตปลาแห้ง</b></p> <p>-เสนอข่าว นางวิราวรรณ เตี่ยวประดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ ร้านคุณแม่จู้ พร้อมด้วย นพ.ธนิต เสริมแก้ว นพ.สสจ.ภูเก็ต นายธวัช ไสสม พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต น.ส.สิริกร ศรีทอง พัฒนาการอำเภอถลาง และว่าที่ ร.ต.สมภพ ก้อนแก้ว นายก อบต.เทพกระษัตรี ร่วมแถลงข่าว ผลตรวจศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชียงใหม่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์สนุก	<p><b>ยืนยัน “แกงไตปลาคุณแม่อุ๊” ไร้สารกันบูด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนและกลุ่มผู้บริโภค</b></p> <p><b>ผู้ป่วยไม่สามารถใช้สิทธิ UCEP ได้</b></p> <p>-เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊กวันดี สันติวุฒิมณี ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความเพื่อขอความเป็นธรรมกรณีคุณพ่อป่วยฉุกเฉินแต่รถ 1669 ไม่สามารถเข้ามารับที่สนามบินดอนเมืองได้ เพราะสนามบินเป็นเขตต้องห้าม ทำให้เสียการใช้สิทธิ UCEP ที่ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกแห่งที่ใกล้ที่สุดได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ภายใน 72 ชั่วโมง ทำให้ทางครอบครัวไม่สามารถเรียกรถพยาบาลได้</p> <p>โดยเจ้าของเฟซบุ๊กระบุว่า คุณพ่อของเธอกลับจากสนามบินอุดรธานีมายังสนามบินดอนเมือง ด้วยอาการปวดท้องอย่างหนักและท้องบวมมากขึ้นเรื่อยๆ จนกดทับปอด และหายใจสั้นมาก โทรบอกลูกๆ ให้มารอรับ แต่เมื่อมาถึงสนามบิน ทางสายการบินพาคุณพ่อไปของโรงพยาบาลเอกชนในสนามบิน ลูกๆ ช่วยกันโทรเรียก 1669 ให้เข้ามารับที่สนามบิน ทาง 1669 แจ้งว่าเข้ามารับไม่ได้เพราะสนามบินเป็นเขตต้องห้าม และบอกว่าให้พาคนป่วยออกมานอกเขตสนามบินถึงจะรับไปส่งที่รพ. ได้ ซึ่งขณะนั้นคุณพ่อปวดท้องมากลูกๆ จึงขอให้รพ.ของรพ.เอกชนให้ไปส่งรพ.ให้ ซึ่งทางคลินิกบอกว่าสามารถไปส่งได้แค่รพ.ในรัศมี 8 กม.เท่านั้น หลังจากคุณพ่อไปถึงรพ.รัฐใกล้สนามบินดอนเมือง ทางรพ.บอกว่า เคสของคุณพ่อไม่เร่งด่วน และให้รอผ่าตัดอีก 2 วัน แต่ทางลูกๆ ไม่สามารถทนเห็นคุณพ่อเจ็บได้ จึงตัดสินใจติดต่อรพ.เอกชนแห่งหนึ่งให้มารับ คุณหมอประเมินว่าถ้าไม่ผ่าตัดด่วนจะต้องเสียชีวิตจาก และคุณพ่อได้รับการผ่าตัดในวันรุ่งขึ้น และรับการผ่าตัดเป็นครั้งที่ 2 ที่รพ.อีกแห่ง รวมแล้วพักรักษาตัวในรพ.นาน 1 เดือนเต็ม ลูกๆ ได้ติดต่อไปยังสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน สอบถามถึงการใช้อัตราฉุกเฉิน 72 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์บอกว่าอาการของคุณพ่อเข้าข่ายผู้ป่วยฉุกเฉินจริง แต่ไม่สามารถใช้สิทธินี้ได้ เพราะคุณพ่อไม่ได้มาถึงรพ.ด้วยรถ 1669 หรือรถยนต์ส่วนตัวของครอบครัว แต่เพราะถูกส่งต่อมาจากโรงพยาบาลอื่นขณะนี้ทางครอบครัวกำลังเตรียมยื่นจดหมายเรียกร้องความเป็นธรรมกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินที่สนามบิน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เพื่อนของผู้โพสต์เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมาย หลายคนบอกว่าตนเองก็เพิ่งทราบเงื่อนไขของการใช้สิทธิ UCEP</p>
เว็บไซต์แนวหน้า ผู้จัดการออนไลน์ สำนักข่าวไทย	<p><b>สารพิษปนเปื้อนในเลือกนักเรียน</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ส.มณัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า รู้สึกเป็นห่วงเด็กนักเรียนชาวเขา อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย หลังตรวจพบสารพิษในเลือด ทั้งนี้ คาดว่า เกิดจากการปนเปื้อนในผักที่ปรุงเป็นอาหาร พร้อมรับเป็นตัวแทนระดมทุกหน่วยงาน ทำให้พื้นที่เกษตรปลอดสารเคมี และต้องแก้ไขทันที</p>
เว็บไซต์ไทยโพสต์	<p><b>พบเชื้ออีโคไลในข้าวหมูแดง</b></p> <p>-เสนอข่าว สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทำการวิจัยศึกษารูปแบบการจัดการอาหารริมบาทวิถีในพื้นที่ กทม. 6 เขต ได้แก่ เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตพระนคร เขตสัมพันธวงศ์-เยาวราช เขตสาทร-สี่ลมเยาวราช และเขตบางกอกน้อย โดยศึกษาจากอาหารริมบาทวิถีจำนวน 50 ตัวอย่าง ผลการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและคุณภาพทางจุลชีววิทยา ตรวจพบเชื้อจุลินทรีย์เกินค่ามาตรฐานถึง 21 ตัวอย่าง (42%) โดยเชื้อที่ตรวจพบส่วนใหญ่คือ เชื้ออีโคไล (E.coli) จำนวนถึง 19 ตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นอาหารที่ไม่ผ่านความร้อน ก่อนการจัดเสิร์ฟ โดยข้าวหมูแดง-หมูกรอบ และข้าวมันไก่ เป็นชนิดของอาหารริมบาทวิถีที่ตรวจพบเชื้ออีโคไลมากที่สุด รองลงมาคือ ข้าวขาหมู และส้มตำไทย</p> <p>จากการลงพื้นที่ ยังพบปัญหาสัญลักษณ์ของผู้จำหน่าย ปัญหาความปลอดภัยในอาหาร และปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัญหาจากการบังคับใช้กฎหมาย พบความไม่ชัดเจนในอำนาจหน้าที่ บทลงโทษไม่รุนแรง ผู้จำหน่ายยังขาดความรู้ความเข้าใจ ไม่ให้ความสำคัญและไม่เกรงกลัวกฎหมาย ผลจากการดำเนินโครงการฯ ได้เสนอแนวทางการจัดการอาหารริมบาทวิถี โดยแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 1. รูปแบบพื้นที่ริมบาทวิถี 2. รูปแบบพื้นที่ปิด 3. รูปแบบฟู้ดทรัค โดยแต่ละรูปแบบมีโอกาสในการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความปลอดภัยของอาหาร และคุณค่าทางโภชนาการ และในส่วนของผู้ขายอาหารริมบาทวิถี ควรจะมีการอบรมให้มีการลดโซเดียม ลดน้ำตาล เปลี่ยนชนิดของไขมัน และเพิ่มผักมากขึ้น โดยคำนึงถึงสุขภาพของประชาชนเป็นสำคัญ</p>
เดลินิวส์ เว็บไซต์เดลินิวส์ สำนักข่าวไทย	<p><b>เห็ดพิษ</b></p> <p>-เสนอข่าว รongสว.สอบสวน สภ.เมือง จ.ชัยภูมิ ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ รพ.ชัยภูมิ ว่า มีเด็กนักเรียน 5 ราย กินเห็ดพิษ ถูกส่งต่อมาจาก รพ.แก่งคร้อ ต่อมาได้เสียชีวิต 1 ราย คือ ด.ช.ภูวดล ภูวดลผาแดง อายุ 7 ขวบ นักเรียนชั้น ป.1 จากการสอบสวน น.ส.น้ำฝน หนองสระ อายุ 31 ปี ผู้เป็นแม่ ให้การว่า เมื่อวันที่ 7 ก.ค. หลังลูกชายเลิกเรียนก็ให้นางหนูเวียง หนองสระ อายุ 40 ปี ผู้เป็นยายไปรับหลานๆ รวม 5 คน ก่อนจะพากันออกไปหาเก็บเห็ดในสวนยางพารา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ใกล้บ้านมาทำแกงปรุงเป็นอาหารเย็นรับประทานกัน หลังรับประทานกันได้สักพัก ลูกๆและหลานทั้ง 5 คน ได้มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้องถ่ายอุจจาระเหลว ญาติพี่น้องจึงได้นำตัวส่งรักษาที่ รพ.แก่งคร้อ แต่เด็ก ๆ มีอาการหนักแพทย์จึงได้ส่งตัวมารักษาต่อที่ รพ.ชัยภูมิ แต่ ต.ช.ภูเดช กินเห็ดเข้าไปมากกว่าเพื่อนจึงอาการสาหัส พืชเข้าไปทำลายระบบอวัยวะทำให้ไตวาย และมีการเสื่อมของตับจนเสียชีวิต ส่วนเด็กทั้ง 4 คน อาการดีขึ้นแพทย์ให้กลับบ้านได้แล้ว</p> <p>หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างเห็ดไปตรวจสอบ เบื้องต้นพบเป็นเห็ดพิษลักษณะมีหมวกสีแดง มีลายจุดสีขาว จากการตรวจสอบพบว่าเป็นเห็ดพิษสายพันธุ์ “อะมานิตา มัสคาเรีย” เห็ดชนิดนี้คล้ายกับเห็ดโคน ทั้งเวลาตุ่มและบาน มีสารพิษที่สำคัญคือ “มัสคารีน” เมื่อรับประทานเข้าไปประมาณ 15-30 นาที จะมีอาการตัวร้อน ใจสั่น หัวใจเต้นช้าลง เส้นเลือดขยาย มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับการเห็นภาพ ม่านตาหรี่ เหงื่อ น้ำลาย น้ำตาถูกขับออกมา ปวดบริเวณช่องท้อง คลื่นไส้ อาเจียน แน่นหน้าอก หายใจขัด และเสียชีวิตได้</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch